

SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish
St. Cecilia's Church
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.
Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

Giờ Cầu Nguyện ngày thường:
Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu: 5g00 chiều đến 6g00 tối.

CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM B

Ngày 22 Tháng 08 Năm 2021

Hát Nhập Lễ: Tv 85,1-3

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây

hằng tin tưởng nơi Ngài.

Chính Ngài là Thiên Chúa của con.

Xin rủ lòng thương con, lạy Chúa,

vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

Bài Đọc I: Gs 24,1-2a.15-17.18b

Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.

Bài trích sách Giô-suê.

Hồi ấy, ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Ít-ra-en và triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân : "Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa." Dân đáp lại : "Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác ! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi."

Đó là lời Chúa.



HÁT ĐÁP CA:

Tv 33,2-3.17-16.18-19.20-21.22-23 (Đ. c.9a)

D. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hân diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

D. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

D. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gạn gửi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

D. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gãy.

D. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

D. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.



Bài Đọc II:

Ep 5,21-32

Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy từng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy từng phục chồng như từng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh từng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải từng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu

thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhơ hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng : Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.

Đó là lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Ga 6.63c.68c

Allêluia, Allêluia, Allêluia: Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống ; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. *Allêluia, Allêluia, Allêluia.*

Tin Mừng: Ga 6,54a.60-69

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã tuyên bố : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chớ nghe tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chớ nghe, không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. ”Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa.

Ca Hiệp Lễ: Tv 103,13-14

Lạy Chúa, đất chứa chan phúc lộc của Ngài, từ ruộng đất, Ngài sản sinh cơm bánh, và rượu ngon làm phấn khởi lòng người.



CHÚC MỪNG
Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ và Giáo Xứ xin chúc mừng:



◆ Các em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức ngày 20-08-2021. Nguyên xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn, soi sáng và ban muôn ơn lành cho các em.

*Teresa Chu Trúc Ngân Meagan
Adrian Vũ Duy-An Adrian
Cecilia Trần Gia-Ấn Cecilia
Francis Trần Hiếu Vinh Vincent
Theresa Hoàng Diệu Thy Esther
Joseph Nguyễn Tường Minh Anthony
Philip Nguyễn Philip
Joseph Cao Jerry*

• Các em được lãnh nhận các Bí Tích Xưng Tội và Rửa Lẽ Lần Đầu ngày 21-08-2021. Nguyên xin Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trị trong các em và giúp các em luôn là nhân chứng của tình thương Chúa cho mọi người.



*Peter Trần Minh Khôi
Phaolo Đỗ Khôi Nguyễn
Isave Nguyễn Châu Giang Melanie
Anna Đỗ Lý Dorum
Teresa Hà Kaia Sophia
Giuse Maria Trịnh Ngọc Đào Cindy
Joseph Nguyễn Tường Minh Michael
Maria Nguyễn Phương Denise
Cecilia Du Hồng Tước Phoenix*

